

บทความทางวิชาการ

“อ่านหนังสือในยุค 4.0”

ในยุคดิจิทัลการอ่านหนังสือ หรือ การอ่านแบบ E-Book กำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างหนังสือแบบเล่มก็ยังคงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม จากนักอ่านหลาย ๆ คนอยู่ ดังนั้นรูปแบบการอ่านทั้ง 2 แบบนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงบอกข้อดีและจุดเด่นของแต่ละรูปแบบว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

การอ่านหนังสือรูปแบบเล่ม รูปแบบการอ่านที่นักอ่านหลาย ๆ คนต่างก็รู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือหนังสือนิยายแบบรูปเล่มที่มีวางขายอยู่ตามร้านหนังสือนั่นเองเสน่ห์ของการอ่านหนังสือแบบรูปเล่มที่เราต่างก็รู้สึกได้ คือ มันสามารถจับต้องได้ ทั้งสัมผัสของกระดาษ น้ำหนัก ขนาด และกลิ่นของกระดาษที่เราเปิดอ่านในแต่ละหน้าก็ล้วนเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหลของหนังสือแบบรูปเล่ม ยังไม่รวมถึงเสน่ห์ในระหว่างการเลือกซื้อหนังสือแต่ละเล่มมาเป็นเจ้าของด้วยที่เราต้องเดินเข้าไปที่ร้านหนังสือ เลือกหยิบ เลือกจับหนังสือที่เรารู้สึกสะดุดตาขึ้นมาเปิดอ่าน เมื่อถูกใจจึงคอยหยิบไปจ่ายเงิน ทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่นักอ่านหลาย ๆ คนชื่นชอบ และต่างยังพากันเดินเข้าร้านหนังสืออยู่ก็เพราะด้วยเหตุผลเหล่านี้

การอ่าน E-Book หรือหนังสือแบบออนไลน์ เป็นการอ่านรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขณะนี้ เพราะอินเทอร์เน็ตถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของหลาย ๆ คนไปแล้ว การอ่านหนังสือออนไลน์จะทำให้ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงหนังสือทุกเล่มได้ผ่านโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เก่าหรือใหม่ แถมยังสามารถเลือกซื้อเลือกอ่านได้อย่างรวดเร็ว มีแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเขียน-อ่านออนไลน์ให้เลือกหลากหลาย สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนิยายได้ง่ายไม่มีตกหล่น แล้วยังพกพาสะดวกสามารถพกไปอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา ของการอ่านหนังสือแบบ E-Book และด้วยความสะดวก และเข้าถึงง่าย แล้วยังมีชุมชน (Community) ขนาดย่อม ๆ ของเหล่านักอ่านทำให้การอ่านแบบ E-Book จึงเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ การอ่านหนังสือรูปแบบเล่มก็ยังคงได้รับความนิยมจากนักอ่านหลาย ๆ คนอยู่เพราะด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างที่ได้กล่าวไป นั่นจึงทำให้นักอ่านหลายคนเลือกที่จะอ่านทั้งแบบรูปเล่ม และแบบ E-Book ไปพร้อม ๆ กัน ขามว่างหยุดพักผ่อนอยู่บ้านก็เลือกที่จะอ่านหนังสือแบบรูปเล่มเพื่อซึมซับบรรยากาศการอ่านที่ได้จับเล่มหนังสือ ส่วนตอนที่ต้องออกจากที่พัก เดินทางไปทำงาน หรือระหว่างเดินทางไปเรียนก็สามารถอ่านผ่านช่องทาง E-Book ได้เลย ทำให้ไม่รู้สึกขาดช่วง แล้วยังสามารถนำขึ้นมาเปิดอ่านระหว่างวันได้เวลาว่าง ไม่ต้องพกหนังสือเล่มใหญ่ ดังนั้น ถึงแม้ในปัจจุบันการอ่านจะมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายมากขึ้น การอ่านรูปแบบเล่มก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ หนังสือรูปแบบเล่มก็มักจะมีของแถมพิเศษ ๆ มาให้พร้อมกับหนังสือด้วย อาทิ ที่คั่นหนังสือ โปสการ์ดแถมให้เราได้ตามเก็บ รวมถึงของที่ระลึกอื่น ๆ ถ้าหนังสือเล่มไหนเนื้อหาดีจนผู้อ่านรู้สึกประทับใจมากก็พร้อมที่จะซื้อ E-Book เก็บไว้อ่านด้วยอย่างแน่นอน

บทความโดย : มิสวิไลพร ทวยจัด

วันที่เข้าถึงข้อมูล : 14 กุมภาพันธ์ 2566